

# HP คิดค้นนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยผ่าน แคมเปญระดับโลก นำแสดงโดยคริสเตียน สเลเทอร์



The Wolf เว็บไซต์ของ “HP Secure” เรียกให้ปฏิบัติภารกิจแล้ว

กรุงเทพฯ, 15 กุมภาพันธ์ 2017 – เอชพี อิงค์ เปิดตัวซีรีส์ชุดแรก เพื่อให้องค์กรต่างๆ และผู้ใช้งานทั่วไปตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยมีนักแสดงที่ได้รับรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมอย่าง คริสเตียน สเลเทอร์ มาเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ด้วยซีรีส์เรื่อง The Wolf โดยเอชพี สตูดิโอ โดยมีเนื้อหาที่สื่อถึงเครือข่ายขององค์กรที่ถูกแฮกด้วยวิธีต่างๆ และสิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเอง สามารถรับชมและแชร์เทรลเลอร์และเว็บไซต์ได้จาก [www.hp.com/TheWolf](http://www.hp.com/TheWolf)

ในซีรีส์ สเลเทอร์ทำการแสบกบฏอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ในห้องรับจดหมายไปจนถึงห้องประชุมทางเครื่องพิมพ์และพีซีที่มีระบบความปลอดภัยที่ไม่รัดกุม สำหรับซีรีส์ชุดแรกนี้ได้แสดงให้เห็นว่าประเด็นด้านความปลอดภัยไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้องคนอื่น ๆ แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ

“อุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องยิ่งทำให้ความซับซ้อนและความรุนแรงของภัยคุกคามทางไซเบอร์มีมากขึ้นเช่นกัน ฉะนั้นการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ ข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลแสดงตัวตน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี และการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลและอุปกรณ์” อันโตนิโอ ลูซิโอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดและการสื่อสารองค์กรกล่าว “HP เป็นผู้นำในการรักษาความปลอดภัยด้านการประมวลผลในอนาคต เรามองว่า The Wolf เป็นวิธีที่สร้างสรรค์ในการสร้างการรับรู้ถึงความท้าทายสำหรับองค์กร”

“ความสามารถของ คริสเตียน สเลเทอร์ ในการสวมบทบาทเป็นแฮกเกอร์ที่ร้ายกาจอย่างมีเสน่ห์รวมถึงความโด่งดังของเขาในเรื่องความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ทำให้เขาเหมาะที่จะเป็นผู้สื่อสารถึงประเด็นความปลอดภัยที่ทำให้ธุรกิจเสี่ยงต่อการถูกโจมตี โปรดติดตามเรื่องราวใน The Wolf ต่อไป ว่า HP Secure จะป้องกันภัยคุกคามและกำจัดช่องโหว่ต่างๆ ได้อย่างไร ” ลูซิโอ กล่าว

The Wolf กำกับโดย BAFTA และแลนซ์ ออกอร์คอร์ดผู้เข้าชิง Emmy Award และตัดต่อโดย เคิร์ก แม็กซเตอร์ ซึ่งได้รับรางวัล Academy Award มาแล้ว

“การแฮกข้อมูลเป็นปัญหาที่ร้ายแรง และมีเพิ่มมากขึ้นสำหรับธุรกิจและผู้ใช้งานทั่วไป เมื่อ HP ติดต่อให้ผมมาแสดง

ในซีรีส์นี้ ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ความรู้แก่สาธารณะในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์” คริสเตียน สเลเทอร์ กล่าว

จากนี้ HP จะยกระดับการสร้างความปลอดภัยผ่านทางความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ และผ่านอีเวนต์และสินค้า นวัตกรรมใหม่ๆในการสร้างสรรค์โซลูชัน และเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Secure ได้ที่ [www.hp.com/go/reinventsecurity](http://www.hp.com/go/reinventsecurity)

ข้อมูลเกี่ยวกับ HP Inc.

HP Inc. สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค ธุรกิจ ภาครัฐ และสังคมอย่างแท้จริง ด้วยพอร์ทัลโฟลีโอด้านเทคโนโลยี ได้แก่ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ โซลูชันและบริการต่างๆ ทำให้ HP สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP (NYSE: HPQ) สามารถเข้าชมได้ที่ <http://www.hp.com>